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          เมื่อวันที่ 2 เดือนกันยายนปีพศ. 2565 ได้มีการโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านทาง facebook โดยที่ผู้ประกาศรับสมัครนั้นใช้ Facebook ที่ชื่อว่าวงศ์หิรัญกัญชร

ซึ่งรายละเอียดของการโพสต์รับสมัครงานนั้นเป็นการระบุข้อความว่าบริษัทต้องการรับสมัครหารูปเรือชาวไทยในแผนกต่างๆที่สามารถทำงานในอุตสาหกรรมเรือสำราญได้โดยบริษัทจะมีการจัดฝึกอบรมให้ก่อนและจะมีการส่งไปทำงานอยู่บนเรือสำราญซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับนั้นได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

        สำหรับบริษัทที่วงศ์หิรัญกัญชรณัฐวุฒิได้มีการโพสต์นั้นระบุว่าเป็น Thai seafarer Training and consultant Recruitment Co.,LTD  หรือ TSTC  โดยมีการระบุว่าในขณะนี้ต้องการประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพซึ่งจะได้เงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 120,000 บาทถึง 170,000 บาทโดยจะต้องสามารถทำงานอยู่บนเรือสำราญได้และที่สำคัญมีคุณสมบัติเพิ่มเติมก็คือผู้ที่จะไปทำงานบนเรือสำราญ

  นอกจากจะต้องมีวุฒิบัตรว่าจบพยาบาลวิชาชีพแล้วยังต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังต้องเคยทำงานด้านพยาบาลวิชาชีพมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปีด้วยกันและเอกสารใบสมัครงานรวมถึงเอกสารต่างๆที่แสดงให้เห็นว่ามีการเรียนจบพยาบาลวิชาชีพมานั้นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดที่สำคัญจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีถึงจะสามารถสมัครงานได้ 
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        อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าสนใจจะทำอาชีพนี้นั้นจะต้องมีเวลาแล้วต้องไม่มีห่วงเนื่องจากว่าในการปฏิบัติหน้าที่บนเรือสำราญนั้นจะใช้ระยะเวลานาน 9เดือนหลังจากนั้น

ก็จะได้พักผ่อน 2 เดือนและกลับมาปฏิบัติงานใหม่อีก 9 เดือนและพักผ่อนอีก 2 เดือนคุณลูกเป็นอย่างนี้เนื่องจากว่าจะต้องขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนเรือ  Passenger  Ship อย่างไรก็ตามหากใครที่สนใจและเช็คดูแล้วว่าคุณสมบัติตรงตามที่มีการกำหนดเอาไว้สามารถติดต่อที่ tstc ได้เลยเพื่อทำการขอรับสัมภาษณ์ 

        อย่างไรก็ตามเรือสำราญที่จะขึ้นไปทำงานนั้นชื่อว่าเป็น  Princess  Cruise  ซึ่งนอกจากเงินเดือนที่จะได้รับแล้วยังจะมีค่ากินค่าที่พักให้ฟรีบนเรือโดยจะมีสวัสดิการอื่นๆแถมให้ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าฟรีหรือตั๋วเครื่องบินฟรี  นอกจากนี้เงินเดือนที่ได้รับนั้นยังได้รับเงินเดือนเป็น USD ดังนั้นเมื่อขึ้นไปทำงานแล้วได้รับเงินเดือนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีและไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้น 

           สำหรับอาชีพพยาบาลวิชาชีพนั้นถ้าหากว่าทำในโรงพยาบาลหรือสถานให้บริการต่างๆเงินเดือนก็จะไม่ได้สูงมากขนาดนี้ดังนั้นถ้าหากใครไม่มีพันธะครอบครัวยังคงเป็นคนโสดอยู่และไม่ได้สนใจว่าจะต้องมีการเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆการทำงานบนเรือสำราญนั้นก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสามารถเก็บเงินได้เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน 

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ชุดตรวจ hiv

					

		
		
			ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธุรกิจออนไลน์ และติดป้ายกำกับ ชุดตรวจ hiv, เรือสำราญ รับสมัครพยาบาล บน 18 มีนาคม 2024 โดย admin								
	
							
	
				
			
						
				ธุรกิจอาหารกับวัตถุดิบใหม่จากแมลง
			

								

				
			ผลกระทบจากภาวการณ์โลกร้อนมีผลต่อภัยที่เกิดจากธรรมชาติและก็ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี จนถึงทำให้พื้นที่การกสิกรรมสำหรับใช้ผลิตของกินลดน้อยลง แล้วก็กำเนิดความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่าโลกใบนี้ บางทีอาจเผชิญวิกฤติการณ์ขาดของกินเนื่องด้วยปริมาณประชาชนโลกที่มากขึ้น การสร้างของกินแบบเริ่มแรก เป็นต้นว่า วิธีการทำปศุสัตว์ เลี้ยงโค เลี้ยงหมู ล้วนจำเป็นต้องใช้ทรัพยากร 

พื้นที่ เวลา แล้วก็ยังมีการปลดปล่อยแก๊สสภาวะเรือนกระจกออกมาในจำนวนมาก ก็เลยเริ่มมีการมองหาแหล่งของกินใหม่ ๆ เพื่อชดเชยเนื้อสัตว์ จนถึงเจอหนึ่งในคำตอบที่น่าดึงดูดก็คือ แมลง ที่สามารถตอบประเด็นปัญหาทั้งหมดทั้งปวง อย่างมีความสำคัญในกาลข้างหน้า
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แหล่งโปรตีนใหม่ ช่วยลดโลกร้อน

องค์การสหประชาชาติ (UN) คาดคะเนว่าปริมาณพลเมืองโลกจะเพิ่มเป็นเก้าพันเจ็ดร้อยล้านคนในปี 2593 เวลาที่หน่วยงานของด้านอาหารแล้วก็เกษตรที่องค์การสหประชาชาติ หรือหน่วยงาน FAO ก็มั่นใจว่า แม้การสร้างของกินยังอยู่ในกำลังในการผลิตแบบปัจจุบันนี้

 และไม่มีของกินจำพวกใหม่ ๆ มารองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณราษฎรดังกล่าวข้างต้นได้ในเวลานั้น สามัญชนโลกราว หนึ่งพันล้านคน บางทีอาจจำต้องพบเจอกับสภาวะอด ๆ อยาก ๆ ก็เลยมีการเสนอให้นำแมลง มาดัดแปลงเป็นแหล่งของกินโปรตีนช่องทางใหม่ที่มีความสามารถการเจริญเติบโตสูง จากคุณลักษณะเด่น ๆ เป็น

1.แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวมันเองนั้น 

มีโภชนาการสูง อีกทั้งโปรตีน ไขมัน รวมทั้งวิตามิน ก็เลยใช้เป็นของกินตอบแทนโปรตีนจากสัตว์ใหญ่ การดัดแปลงมันเป็นผงโปรตีนเพียง หนึ่งร้อยกรัม สามารถให้โปรตีนได้ถึงห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักรวม ระหว่างที่เนื้อสัตว์ให้โปรตีนเพียงแค่ครึ่งเดียวของแมลงนั้น 

ยกตัวอย่างเช่น เนื้อจิ้งหรีดสองร้อย calorieให้โปรตีนถึง 0.031กิโลกรัม ในขณะที่เนื้อวัวให้โปรตีนเพียง 0.022 กิโลกรัม

2.แมลงเป็นแหล่งโปรตีนประสิทธิภาพที่ปล่อยมลภาวะสู่สภาพแวดล้อมน้อยกว่าโปรตีนที่มาจากการทำปศุสัตว์ มองเห็นได้จาก

	การเลี้ยงแมลงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ รวมถึงน้ำอาหารก็ไม่ต้องใช้เยอะ ในวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด หากต้องการเนื้อแมลงนี้ขนาด 0.45 กก. จะใช้น้ำเพียงแค่หนึ่งแกลลอน แต่ว่าเพื่อผลิตเนื้อวัวขนาด 0.45 กก. จะต้องใช้น้ำถึงสองพันแกลลอน
	-การเลี้ยงแมลงก่อเกิดก๊าซมีเทนต่ำ หนึ่งในสาเหตุของสภาวะปรากฏการณ์เรือนกระจก
	แมลงมี FCR ต่ำ โดยแมลงหนึ่งกก. จะใช้ของกินสำหรับเพื่อการเลี้ยงเพียงแค่สองกก. แต่ว่าการเลี้ยงโคหนึ่งกก.จะต้องใช้ของกินแปดกก.


	ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง ลงทุนต่ำ เลี้ยงในพื้นที่นอกเขตเมืองได้
	 ปัจจุบันนี้มีชนิดแมลงมากยิ่งกว่าหนึ่งพันเก้าร้อยจำพวกที่สามารถนำมาดัดแปลงเป็นอาหารได้


 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    หวยดี.com

					

		
		
			ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธุรกิจและเศรษฐกิจ และติดป้ายกำกับ ธุรกิจอาหารกับวัตถุดิบ, หวยดี.com บน 21 มกราคม 2024 โดย admin								
	
							
	
				
			
						
				ห่านคู่กับช้างดาวจับมือกันสร้างแฟชั่นในตำนาน 
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ห่านคู่กับช้างดาวจับมือกัน  ชื่อว่าคนที่เกิดในยุค 90 หรือแม้แต่เกิดก่อนยุค 90 นั้นต้องเคยได้ยินชื่อเสียงหรือเคยใช้สินค้าของบริษัท 2 บริษัทในตำนานนี้อย่างแน่นอนซึ่งบริษัท 2 บริษัทที่เรากำลังพูดถึงนั้นก็คือบริษัทนันยาง

และบริษัทห่านคู่ด้วยบริษัทนันยางนั้นก็คือบริษัทที่ผลิตรองเท้ายี่ห้อนันยางหรือบางคนจะนิยมเรียกว่ารองเท้าแตะตราช้างดาวส่วนบริษัทหารคู่นั้นก็จะเป็นเสื้อยืดสีขาวซึ่งแม้ว่าจะผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่เสื้อยืดสีขาวนั้นก็ยังคงเอกลักษณ์ให้คนไทยนั้นยังสวมใส่กันอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้

       จะเห็นได้ว่าทั้งบริษัทที่ผลิตรองเท้าช้างดาวและบริษัทที่ผลิตเสื้อยืดตราห่านคู่นั้นถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่สินค้าของทั้ง 2 บริษัทนี้ยังคงได้รับความนิยมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อตราห่านคู่นั้นเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม ปีพ.ศ. 2565 

ทางด้านบริษัทนันยางมาร์เก็ตติ้งจำกัดได้มีการออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการร่วมมือกันระหว่างบริษัทที่ผลิตรองเท้าช้างดาวกับบริษัทที่ผลิตเสื้อยืดตราห่านคู่โดยจะมีการสร้างตำนานผลิตชุดเสื้อยืดกับรองเท้าขึ้นมาคู่กันนอกจากนี้ยังมีการทำย่ามเป็นการจับคู่กัน 3 อย่างโดยจะมีการผลิตให้เป็นแฟชั่นสไตล์ซึ่งจะผลิตเพียงแค่ หนึ่งหมื่น ชุดเท่านั้นเพื่อจับกลุ่มลูกค้า Gen Y 
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        สำหรับเสื้อยืดตราหารคู่และรองเท้าตราช้างดาวนั้นเรียกได้ว่าเป็นสินค้าในตำนานเลยก็ว่าได้อย่างรองเท้าตราช้างดาวและเสื้อยืดห่านคู่นั้นถ้าดูจากการเปิดบริษัทขึ้นมานั้นก็มีอายุเก่าแก่กว่า 69 ปีแล้ว

ซึ่งทั้ง 2 บริษัทนั้นดำเนินธุรกิจมาเคียงคู่กันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวเป็นสินค้าที่คนไทยนิยมเป็นอย่างมากเพราะเมื่อสวมใส่แล้วก็ดูดีรวมถึงราคานั้นก็ย่อมเยาอีกด้วยเป็นสินค้าที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานโดยนับตั้งแต่มีการเปิดธุรกิจมานั้นสินค้าทั้งสองชนิดนี้มีการผลิตมากกว่า 100 ล้านชิ้นแล้ว 

           สำหรับสินค้าของเสื้อยืดตราห่านคู่และรองเท้าตราช้างดาวนั้นเป็นสินค้าที่ผู้ก่อตั้งบริษัทนั้นไม่ใช่คนไทยแต่เป็นชาวจีนและการเปิดตัวบริษัทนั้นก็มีการเปิดตัวมาพร้อมๆกันประสบความสำเร็จเหมือนกันมีการพบเจอกับอุปสรรคและผ่านประสบการณ์มากมายมาเหมือนๆกันดังนั้นทั้ง 2 บริษัทจึงหันมาจับมือกันเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เคยใช้บริการของเสื้อตราหานคู่และรองเท้าตราช้างดาวนั้นเอง

            อย่างไรก็ตามสำหรับสินค้าที่จะผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษ 10 ชุดนี้จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ลวดลายเฉพาะตัวซึ่งนักออกแบบนั้นจะมีการออกแบบสไตล์การแต่งตัวแบบเซอร์ๆนั่นก็คือการสวมรองเท้ายางยี่ห้อช้างดาวใส่กางเกงยีนส์ใส่เสื้อยืดตราห่านคู่ปล่อยผมยาวและสะพายย่าม 

 

สนับสนุนโดย    alpha88

					

		
		
			ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธุรกิจและเศรษฐกิจ และติดป้ายกำกับ alpha88, ห่านคู่กับช้างดาวจับมือกัน บน 18 ตุลาคม 2023 โดย admin								
	
							
	
				
			
						
				สวนกระแสเศรษฐกิจ เซ็นทรัลเปิดห้างใหม่ ที่จันทบุรี
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    สวนกระแสเศรษฐกิจ เซ็นทรัล   อย่างที่เรารู้กันดีว่าห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นเป็นของเครือเซ็นทรัลกับทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าในช่วงเวลานี้เศรษฐกิจค่อนข้างที่จะซบเซาผู้คนไม่ค่อยหันไปเดินห้างกันมากนัก

  จะเห็นได้จากการที่ปัจจุบันนั้นผู้คนส่วนใหญ่มีอัตราการไปเดินในห้างสรรพสินค้าลดน้อยลงซึ่งส่วนมากในวันหยุดถ้าหากไปเดินห้างก็มักจะไปเดินเที่ยวเล่นแต่ไม่ค่อยจับจ่ายซื้อของกันมากนัก

       อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เศรษฐกิจของไทยจะไม่ค่อยดีมากนักและคนไม่ค่อยไปเดินห้างกันสักเท่าไหร่แต่ทางเซ็นทรัลเองกับมีการสวนกระแสเนื่องจากว่าเมื่อวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม  ปี พ.ศ. 2565  เซ็นทรัลได้มีการจัดโครงการใหม่เป็นการเปิดเฉลิมฉลองสาขาใหม่ขึ้นมาซึ่งสาขาใหม่ที่ทางเซ็นทรัลเปิดนั้นเป็นสาขาที่ 36 นับได้ว่าเป็นสาขาน้องใหม่และเป็นสาขาล่าสุดของในเครือเซ็นทรัลเลยก็ว่าได้และในครั้งนี้เซ็นทรัลได้มีการเปิดสาขาที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเอง 

        อย่างไรก็ตามทางเซ็นทรัลมองว่าสำหรับจันทบุรีแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กไม่ใหญ่มากนะค่ะเทียบกับจังหวัดอื่นๆแต่จังหวัดจันทบุรีก็มีจังหวัดอื่นใกล้เคียงและที่สำคัญจันทบุรีนั้นเป็นศูนย์กลางของศูนย์การค้าโครงการมิกซ์ยูสที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ทางเซ็นทรัลเชื่อว่าจะสามารถสร้างความเจริญมาสู่ประเทศไทยและพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีได้นั่นเองซึ่งทางเซ็นทรัลนั้นได้มีการลงทุนเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยทีเดียว 
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         อย่างไรก็ตามสำหรับเซ็นทรัลแล้วมีแผนการที่จะมีการขยายโครงการในเครือเซ็นทรัลออกไปต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้นโดยทางเซ็นทรัลจะมีการพิจารณาจังหวัดที่มีทำเลและชุมชนที่มีพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลาง

ที่คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนอกจากนี้โครงการใหม่ล่าสุดที่ห้างเซ็นทรัลเวสเกตมีการเปิดอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนั้นยังมีลักษณะของการแนวความคิดว่าอยากจะทำทำเลที่ดีสร้างห้างที่อยู่ใจกลางเมืองและเป็นทำเลที่มีศักยภาพเป็นโครงการมหัศจรรย์จันทบุรี  

         สำหรับใครที่เป็นคนจังหวัดจันทบุรีหรือมีพื้นที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดจันทบุรีจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณพื้นที่ที่ดังเซ็นทรัลไปเปิดห้างสรรพสินค้าอยู่นั้นอยู่ใจกลางกรุงและเป็นทำเลที่ดีมากเพราะอยู่ใกล้กับโรงแรมที่พักอาศัยและคอนโดมิเนียมนอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสิริเวชรวมถึงคอนเวนชั่นฮอลล์อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆเหมาะแก่การทำศูนย์การค้าและเชื่อได้ว่าเมื่อมีการเปิดให้บริการจะมีประชุมเป็นจำนวนไปทดลองใช้บริการที่ห้างเซ็นทรัลเพราะนอกจากจะมีสินค้าไปขายเยอะแยะมากมายแล้ว

ทางเซ็นทรัลเองก็ยังได้มีการจัดสถานที่เอาไว้อย่างสวยงามเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าไปใช้บริการเชื่อว่าในอนาคตเศรษฐกิจในจังหวัดจันทบุรีจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะไม่ใช่เพียงแค่ชาวจังหวัดจันทบุรีที่จะออกมาจับจ่ายซื้อของแต่ชาวบ้านจังหวัดใกล้เคียงจะเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีด้วยนั่นเอง 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  กริลแอร์

					

		
		
			ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ และติดป้ายกำกับ กริลแอร์, สวนกระแสเศรษฐกิจ เซ็นทรัล บน 2 ตุลาคม 2023 โดย admin								
	
							
	
				
			
						
				รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร  หนุนเมืองคอนเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมยางพาราของโลก
			

								

				
			          เมื่อวันที่ 10 เดือนเมษายนปีพศ. 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นประธานในพิธีในการเปิดงานมหกรรมยางพารา  2564 นครแห่งนวัตกรรมยางพารา   โดยในงานนี้มีการจัดขึ้นที่สนามการยางแห่งประเทศไทย   ซึ่งการจัดงานนั้นเป็นการเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีของไทยในการผลิตยางพารา
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        รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร   เนื่องจากประเทศไทยนั้นจังหวัดหลายจังหวัดในภาคใต้มีการปลูกยางพาราและมีการส่งออกยางพาราไปเป็นสินค้าหลักของไทยและยางพาราของไทยนั้น

3ก็ดีมีคุณภาพติดตลาดโลกบรรดานานาชาติให้ความสนใจในการซื้อยางพาราจากไทยเรียกได้ว่ายางพาราของไทยนั้นมีศักยภาพที่ดีมากๆดังนั้นในงานเปิดตัวในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้นานาชาติได้รู้จักตลาดกลางยางพาราของไทย

        นอกจากรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์จะไปเป็นประธานแล้วยังได้กล่าวคาถาเกี่ยวกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันพร้อมกับพูดถึงนวัตกรรมยางพาราของไทยในปัจจุบัน  รวมถึงมีแนวความคิดที่อยากจะให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปผลิตยางพาราออกไปสู่จำหน่ายให้กับตลาดโลกสำหรับเปิดพิธีเปิดมหกรรมยางพารานี้จะมีงานตั้งแต่วันที่ 8 จนถึงวันที่ 10 เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2565 

           ทางด้านนายเฉลิมชัยได้มีการเปิดเผยว่าปัจจุบันนี้ยางพารานั้นถือว่าเป็นสินค้าของไทยที่มีการส่งออกเยอะมากและทางรัฐบาลเองก็ต้องการสนับสนุนและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งออกยางพาราซึ่งปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลเองก็มีมาตรการต่างๆที่พยายามที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่มีการผลิตยางพาราขายให้ราคายางพารานั้นได้ราคาดีเพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรนั้นก็จะดีตามไปด้วย
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          นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกันผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการแปรรูปยางพาราซึ่งการส่งยางพาราในลักษณะของสินค้าแปรรูปนั้นจะสามารถเพิ่มมูลค่าและสามารถเพิ่มผลิตผลยางพาราให้มีมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้จะกลายเป็นที่รู้จักของตลาดทั่วโลกได้อีกด้วย

         นายเฉลิมชัยยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนั้นก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปยางพาราและมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่เสมอเพราะอยากที่จะมีการสนับสนุนให้ตลาดยางพาราของไทยนั้นมีการเติบโตยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ  แทงหวย     ซึ่งถ้าหากว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีความพร้อมที่จะมีการผลิตยางพาราเป็นจำนวนมากรวมถึงสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์มาจากยางพาราและส่งออกไปได้ก็จะมีการสนับสนุนให้จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยียางพาราของโลกอีกด้วยนั่นเอง 

         ปัจจุบันมีการทำ App ขึ้นมา เพื่อที่จะสามารถอัพเดตเกี่ยวกับราคายาง  การซื้อขาย หรือแม้แต่โปรโมชั่นให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกยางพารา เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด

					

		
		
			ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธุรกิจและเศรษฐกิจ และติดป้ายกำกับ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร, แทงหวย บน 22 สิงหาคม 2023 โดย admin								
	
							
	
				
			
						
				ปตท.ประกาศรับเทศกาลวันสงกรานต์ 9 -18 เมษายนไม่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมัน 
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        นับตั้งแต่มีสถานการณ์การเกิดสงครามระหว่างสองประเทศนั่นก็คือยูเครนกับรัสเซียจะเห็นได้ว่าในแต่ละวันนั้นผู้คนที่มีรถจำเป็นที่จะต้องมานั่งอกสั่นขวัญแขวน

เมษายนไม่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมัน  ว่าในวันนี้ราคาน้ำมันจะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะตั้งแต่มีสงครามเกิดขึ้นราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้สินค้าชนิดอื่นมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย

         อย่างไรก็ตามทางด้านผู้บริหารของบริษัท ปตท. ได้ออกมาเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์ของไทยซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ปีพ.ศ. 2565 นี้ทางด้านบริษัทปตทจะไม่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันอย่างเด็ดขาด โดยบริษัท ปตท.นั้นจะมอบความสุขให้ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์โดยราคาน้ำมันจะชะลอตัวอยู่เท่าเดิมตั้งแต่วันที่ 9 ไปจนถึงวันที่ 18 เดือนเมษายน  ปี พ.ศ. 2565

 อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าในช่วงวันเวลาดังกล่าวนั้นราคาน้ำมันของตลาดโลกนั้นมีการปรับราคาลดลงทางด้านบริษัทปตทเองก็ยินดีที่จะมีการปรับลดราคาน้ำมันลงให้เช่นเดียวกัน 

        สำหรับในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลวันหยุดยาวจะเห็นว่าในแต่ละปีนั้นจะมีผู้คนที่เดินทางออกจากกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัดเพื่อกลับบ้านเกิดของตนเองรวมถึงใครก็ตามที่ได้มีวันหยุดยาวอยากจะพักผ่อนกับครอบครัวก็มักจะเดินทางออกไปต่างจังหวัดเพื่อไปพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆซึ่งแน่นอนว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากเทศกาลวันสงกรานต์นั่นก็คือปั๊มน้ำมันนั่นเองเพราะการเดินทางจำเป็นที่จะต้องมีการเติมน้ำมัน
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      ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้ทางปั๊มน้ำมันจะต้องมีการสำรองน้ำมันเอาไว้ให้มากกว่าปกติเนื่องจากว่าในแต่ละวันนั้นมีผู้คนที่เดินทางออกต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก

และมีการแวะเติมน้ำมันอย่างไม่ขาดสายดังนั้นทางปั๊มน้ำมันจะต้องมีคลังน้ำมันสำรองเอาไว้เพื่อให้น้ำมันไม่ขาดแคลนยังไงก็ตามจากสถานการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าในแต่ละวันนั้นราคาน้ำมันมีการปรับเพิ่มขึ้นลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งมันส่งผลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างหนักมากเลยทีเดียว

     และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ทางด้านผู้บริหารของบริษัทปตท.จึงได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเดินทางในครั้งนี้โดยมีการปรับราคาน้ำมันภายในระยะเวลา 10 วันนั้นให้อยู่ในราคาเดิมจะไม่มีการเพิ่มราคาน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะมีการปรับตัวสูงขึ้นก็ตามนอกจากนี้ทางผู้บริหารยังกล่าวด้วยว่าถ้าหากภายใน 10 วันนี้ตลาดโลกมีการปรับลดราคาน้ำมันลงมาทางบริษัทปตทเองก็ยินดีที่จะมีการปรับลดราคาน้ำมันลงให้ตามราคาของตลาดโลกเช่นเดียวกัน

 

สนับสนุนโดย  มั่งมีหวย

					

		
		
			ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธุรกิจและเศรษฐกิจ และติดป้ายกำกับ มั่งมีหวย, เมษายนไม่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมัน บน 4 สิงหาคม 2023 โดย admin								
	
							
	
				
			
						
				ไฟแพงหนุนโซลาร์เซลล์โต 1.3 แสนล้าน
			

								

				
			ไฟแพงหนุนโซลาร์เซลล์โต 1.3 แสนล้าน ซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่าอยากจะติดโซล่าเซลล์อยู่เหมือนกันแต่ละทีก็ต้องใช้เงินประมาณเกือบ 1 แสนบาท มาติดตั้งโซล่าเซลล์ที่บ้านหลายคนอาจจะคิดหนักก็เลยมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลควรจะมีแรงจูงใจในการติดตั้งโซล่าเซลล์ตามบ้านมากขึ้น 
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สภาองค์กรผู้บริโภคก็เลยยื่นหนังสือไปถึง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในเรื่องการติดโซล่าเซลล์บนหลังคาหรือว่า Solar rooftop 

โดยมองว่าโซล่าเซลล์ภาคประชาชนระบบยังไม่เอื้อไม่สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนได้มากพอ ถ้าไปดูข้อมูลในปัจจุบันนี้อัตราค่ารับซื้อไฟฟ้าจากประชาชนที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา ก็คือ 2.20 สตางค์แล้วก็มีสัญญาการรับซื้อเป็นระยะเวลา 10 ปีและปีละไม่เกิน 10 mw 

นอกจากนี้ก็มีข้อเสนอออกมาว่าอยากจะขอขยับราคาขึ้นมาหน่อยในตัวราคานี้ค่าไฟฟ้าตัวฐานที่การไฟฟ้าขายส่งให้กับภาคประชาชน ตัวเลขอยู่ที่ 2.50 สตางค์ ถึง 3 บาทต่อหน่วย 

ซึ่งเขาก็เลยมองว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะขอปรับอัตราค่ารับซื้อไฟฟ้าให้ใกล้เคียงกับระดับนี่แหละขยายระยะเวลาของสัญญาเป็น 20 ถึง 25 ปี ในมุมนี้ถ้าหากทำได้ราคาเพิ่มมากขึ้นทางฝั่งของภาคประชาชนก็คงจะมีแรงจูงใจหรือแม้กระทั่งจุดคุ้มทุนจะน้อยถอยลงมาจากเดิมที่บอกว่า 4 ปี 10 ปีก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่การใช้งานด้วย 

แต่ว่ามันก็จะโยนลงมาถ้าหากยอดลงมาคนก็อยากจะใช้เองเพียงแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งสำหรับโซลาร์รูฟท็อปก็คืออย่างประเทศไทยเองก็คืออย่างที่เราเห็นแสงแดดมาเยอะก็จริงแต่มันมีความไม่แน่ไม่นอนในบางที่และก็ฝนตกต่างๆ 
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เพราะฉะนั้นแปลว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่และยังไม่นับด้วยว่าเรายังไม่มีแบตเตอรี่ที่จะสามารถบรรจุไฟแล้วก็นำไปใช้ในยามค่ำคืนคือหลายคนหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตของพวกเราตอนกลางวันเราอาจจะไม่ได้อยู่บ้าน

นั่นก็แปลว่าการที่เรามีโซล่าเซลล์แล้วก็มีการรับแสงแดดมาเราอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นในระดับโลกเขามีการเริ่มพัฒนาแบตเตอรี่ในการบรรจุไฟ

ถ้าเกิดขึ้นได้และราคาถูกลงมาหน่อยไม่แน่เหมือนกัน  alpha88    ถ้าหากว่าเราสามารถนำมาใช้ในบ้านเราได้ก็จะเกิดอุตสาหกรรมตามมาแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบรรดาผู้ประกอบการด้วย 

เพียงแต่ว่าจะต้องได้รับแรงสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลเพราะว่าในตอนนี้แบตเตอรี่ราคาค่อนข้างแพงมากที่อยากจะเสนอให้ยืดระยะเวลาสัญญาการรับซื้อจากทางภาคประชาชนจัก 10 ปี เป็น 25 ปี มีเหตุผลเหมือนกันเพราะว่าศักยภาพขอแผงโซล่าเซลล์มีอายุยาวนานถึง 25 ปี รวมไปถึงระยะเวลาการรับซื้ออีกด้วย

					

		
		
			ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธุรกิจ และติดป้ายกำกับ alpha88, ไฟแพงหนุนโซลาร์เซลล์โต 1.3 แสนล้าน บน 12 กรกฎาคม 2023 โดย admin								
	
							
	
				
			
						
				คนไทยกำลังจะแย่ เพราะสินค้าแห่ปรับขึ้นราคาเพียบ
			

								

				
			        สินค้าแห่ปรับขึ้นราคา เชื่อว่าหลายคนคงรู้ดีว่าสถานการณ์ ในประเทศไทยในขณะนี้เศรษฐกิจ ย่ำแย่มากแค่ไหน  ซึ่งสาเหตุของการที่เศรษฐกิจแย่นั้นมีมากมายหลายสาเหตุเลยทีเดียวนับตั้งแต่การบริหารประเทศที่ผิดพลาดของรัฐบาลรวมถึงปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด 

  นอกจากนี้ยังมีปัญหาการสู้รบกันระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนที่ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบรวมถึงประเทศไทยด้วยนั่นเอง 
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        อย่างไรก็ตามเราคงไม่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเพราะในประเทศไทยเองนี้คนไทยก็กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติและย่ำแย่เป็นอย่างมากเพราะหลังจากที่เศรษฐกิจไม่ดีแล้วสิ่งที่ตามมาที่ทำให้คนไทยกำลังเดือดร้อนอย่างหนักก็คือการปรับเพิ่มราคาของสินค้า

        ซึ่งถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามออกมาประสานงานกับเจ้าของธุรกิจให้มีการตรึงราคาสินค้าเอาไว้  แต่ตอนนี้สินค้าสำหรับการอุปโภคและบริโภคส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจได้มีการทยอยเริ่มปรับราคาขึ้นแล้ว ซึ่งราคาที่มีการปรับแพงเพิ่มสูงขึ้นนั้นเริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2565  ที่ผ่านมาแล้วและล่าสุดยังมีการประกาศว่าจะมีการปรับราคามากขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2565 นี้อีกด้วย 

           อย่างไรก็ตามจากการเปิดเผยของสำนักข่าวต่างๆในขณะนี้ได้มีการระบุว่าบรรดาร้านค้าจะมีการปรับเพิ่มราคาในวันที่ 1 เดือนมิถุนายนปี 2565 นี้มีสินค้าหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกาแฟสำเร็จรูปซึ่งอาจจะมีการปรับราคาเพิ่มสูงถึง 5 บาท

ในขณะที่ครีมเทียมก็จะมีการปรับเพิ่มราคาเช่นเดียวกันนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นสบู่หรือครีมอาบน้ำกาแฟกระป๋องหรือนมถั่วเหลืองรวมถึงปลากระป๋องก็จะมีการปรับเพิ่มราคาเช่นเดียวกัน
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        อย่างไรก็ตามยังมีรายการสินค้าอื่นๆอีกที่ยังไม่ถูกนำมาเปิดเผยแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเพราะมีหลายบริษัทที่มีการประกาศออกมาผ่านทางเพจหรือเว็บไซต์ของบริษัทเหล่านั้นเองว่าจะต้องมีการขอปรับเพิ่มราคาสินค้าเนื่องจากว่าทางบริษัทนั้นก็ไม่สามารถแบกรับต้นทุนเอาไว้ได้เพราะถ้าหากว่ายังคงมีการตึงราคาอยู่จะเป็นบริษัทเองที่ขาดทุน  

      ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในขณะนี้สินค้าเกือบทุกประเภทในประเทศไทยนั้นกำลังทยอยที่มีการแห่ปรับขึ้นราคาและคนที่เดือดร้อนมากที่สุดในการที่สินค้าเพิ่มราคานี้ก็คือประชาชนคนไทยนั่นเองเพราะสินค้ามีราคาแพงขึ้นแต่คนไทยนั้นกลับยากจนลง  

      อย่างไรก็ตามถ้าหากรัฐบาลยังไม่ได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ และปัญหาเรื่องสินค้าแพง เชื่อว่าอีกไม่นานคนไทยต้องอดตายอย่างแน่นอน

 

สนับสนุนโดย.    หวยฮานอย บาทละ 1000

					

		
		
			ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธุรกิจและเศรษฐกิจ และติดป้ายกำกับ สินค้าแห่ปรับขึ้นราคา, หวยฮานอย บาทละ 1000 บน 14 มิถุนายน 2022 โดย admin								
	
							
	
				
			
						
				คนที่ต้องการจะลงทุน ต้องฟังทางนี้ เพื่อที่จะไม่พลาด
			

								

				
			กคนที่ต้องการจะลงทุน การลงทุนนั้นถ้าหากว่าเราเอาเงินแสนหรือว่าหลายแสนเอาไปลงทุนสินทรัพย์ที่เราไม่รู้เลย ไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ ที่มีใครสักคนบอกว่ามันดี ถ้าไม่เข้าตอนนี้ถือว่าพลาดโอกาสนะ เราจะมีความเสี่ยงมากขนาดไหน ความเสี่ยงเยอะมากๆ โดยผลตอบแทนก็ไม่รว่าจะเป็นตามนั้นจริงๆ ดังนั้นมันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะต้องเน้นย้ำกันเลยนะ 

การลงทุนทุกอย่างนั้นมันมีความเสี่ยง แต่ว่าเราทุกคนสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้ โดยการเพิ่มความรู้ของเราเข้าไป เรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีการแนะนำการลงทุนใดๆทั้งสิ้น คุณสามารถอ่านได้แล้วพิจารณา จากนั้นก็ควรที่ไปหาข้อมูลเพิ่มเติม
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เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเรามีเงินแล้วสินทรัพย์ทางเลือกที่เราจะเอาเงินไปใส่ แล้วอยากจะเก็บเงินไว้ ในกระปุกอย่างเดียวเนี่ย เราจะเอาเงินไปใส่ในสินทรัพย์ของอะไรได้บ้าง เลือกที่ประเภทแรกก่อนเลยนะ เพราะประเภทแรกนี้คือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดแล้วและยังได้ผลตอบแทนที่เกือบจะต่ำที่สุดด้วย

 สิ่งนี้ก็คือเงินฝาก

โดยไม่ว่าจะเป็นฝากออมทรัพย์หรือว่าฝากประจำ โดยผลตอบแทนที่เราสามารถคาดหวังได้ โดยณ ปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ที่ 0.5-2 เปอร์เซ็นต์ ต่อไปกันเลยทีเดียว แต่ว่าดอกเบี้ยที่ให้ 2 นั้นน้อยธนาคารมากๆที่จะให้ถึง ซึ่งประมาณ 0.5-1 น่าจะได้อยู่ จริงๆแล้วเราอยากจะเน้นหนักเรื่องสินทรัพย์ตัวนี้มาก ที่สุดเลยด้วยซ้ำสำหรับสินทรัพย์ทั้งหมด เพราะว่าก่อนที่เราจะไปมองหาการลงทุนอะไรที่จะให้เงินมันงอกเงอ

คำๆรอกที่ต้องกลับมาถามตัวเองเลยนะว่าวันนี้เรามีเงินสำลองเผื่อฉุกเฉินแล้วหรือยัง หรือเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินที่เรามีนั้นมันเพียงพอแล้วหรือยัง สินทรัพย์ที่เป็นตระกูลเงินฝากไม่ว่าจะเป็น ฝากประจำ หรือว่าฝากออมทรัพย์ เรามองว่ามันเป็นแหล่งเก็บเงินสำรองฉุกเฉินชั้นดีเยี่ยมเลยแหละ

เพราะว่าเงินต้นมันจะไม่หาย และสภาพคล่องก็สูงด้วย สามารถถอนออกมาใช้งานได้ เมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้นะ ดังนั้นสำคัญมากๆ เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี้ย เอาจริงๆนะจำนวณที่เราควรมี นั่นก็คือ 6 เท่าของรายจ่ายประจำ ซึ่งคุณควรที่จะไปลีสมาว่าเดือนๆหนึ่งของคุณนั้นมีรายจ่ายเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าเช่าบ้าน อะไรต่างๆนาๆ ลีสมา โดยพอคุณลีสออกมาได้คุณกฌจพรู้แล้วว่าเรามีรายจ่ายประจำเดือนละเท่าไหร่

 โดยเงินก้อนแรกที่เราจะต้องเก็บให้ได้ นั่นก็คือรายจ่ายประจำคูรด้วย 6 แต่เอาเข้าจริงๆในยุคสมัยนี้ สมุติว่าใครเก็บครบ 6 เดือนแล้วเราก็อยากจะแนะนำว่าควรที่จะเก็บต่อให้ครบ 1 ปีนั่นเอง เพราะว่าตอนนี้อะไรก็เกินขึ้นได้จริงๆนะ

 

สนับสนุนโดย.    หวยออนไลน์บาทละ 1000

					

		
		
			ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสังคมทั่วไป และติดป้ายกำกับ คนที่ต้องการจะลงทุน, หวยออนไลน์บาทละ 1000 บน 13 พฤษภาคม 2022 โดย admin								
	
							
	
				
			
						
				ผลกระทบโควิด สามล้อเครื่องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขาดรายได้
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     สามล้อขาดรายได้  เนื่องจากมีการระบาดของไวรัส covid จึงต้องมีการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในจังหวัดเดียวกันหรือการเดินทางออกไปต่างจังหวัดทำให้ในขณะนี้เจ้าของธุรกิจรถสาธารณะทั้งหลายต่างก็ได้รับผลกระทบโดยมีจำนวนลูกค้าลดลงเนื่องจากว่าการเดินทางลดลงนั่นเอง 

       อย่างเช่นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ในขณะนี้มีผู้ที่ทำอาชีพขับสามล้อเครื่องเป็นจำนวนมากที่ไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการจนปัจจุบันนั้นต้องมีการออกมาประกาศขายรถสามล้อเครื่องของตนเองซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำมาหากิน แต่เนื่องจากว่าการเดินทางที่เงียบเหงาผู้คนเน้นอยู่ที่บ้านมากขึ้นทำให้ถึงแม้ว่ามีรถสามล้อเครื่องแต่ไม่มีลูกค้าก็ไม่มีรายได้เข้ามาจำเป็นที่จะต้องนำรถเครื่องออกมาขายเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายนั้นเอง 

       อย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าในขณะนี้ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นั้นถ้าหากไปดูในเขตอำเภอเมืองซึ่งแต่เดิมนั้นมีคนผูกผ้าหนาแน่นไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือแม้แต่คนต่างจังหวัดที่เดินทางไปเที่ยวที่กาฬสินธุ์ปัจจุบันตอนนี้กาฬสินธุ์ค่อนข้างเงียบเหงาเป็นอย่างมากแทบจะไม่มีคนเดินบนท้องถนน
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หรือแม้แต่รถก็ไม่มีวิ่งบนท้องถนนเช่นเดียวกันระบบการขนส่งเทียบเหงามากถ้าหากใครไปที่บขสจะเห็นได้ว่าจากเดิมที่บขสนั้นจะมีรถโดยสารประจำทางผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจอดเพื่อรับผู้โดยสารวันนึงนั้นมีมากกว่า 200 คันปัจจุบันนี้เหลือไม่ถึง 30 คันด้วยซ้ำไป

         อย่างไรก็ตามผลกระทบจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงนั้นไม่ใช่เพียงแค่บขสและรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบเพราะในขณะนี้ผู้ที่ยึดอาชีพขับรถสามล้อรับจ้างก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันโดยในจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นมีคนที่ยึดอาชีพสามล้อรับจ้างอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเพื่อหาเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อเลี้ยงครอบครัวซึ่งในขณะนี้หลายคนระบุว่ารายได้ต่อวันที่หาได้นั้นบางคนได้เพียงแค่วันละ 30 บาทเท่านั้นทำให้มีไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตเนื่องจากว่า 1 ครอบครัวนั้นมีการอยู่รวมกันหลายคนดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทำได้ก็คือจำเป็นที่จะต้องนำรถกู้ชีพของเขาออกมาขายเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายนั้นเอง 

       อย่างไรก็ตามในขณะนี้ชาวบ้านตามต่างจังหวัดต่างๆเพียงเฝ้ารอว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัส covid จะดีขึ้นในเร็ววันนี้ หลายคนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการหาเงินของตนเองอย่างเช่นแผนที่จะรับส่งผู้โดยสารอย่างเดียวก็มีการรับส่งอาหารและส่งพัสดุด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถหารายได้เพิ่มได้ในช่วงเวลานี้นั่นเอง 

      อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการระบาดของไวรัสโควิตนั้นไม่ได้มีผลต่อการดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีผลกระทบครอบคลุมทุกธุรกิจรวมไปถึงแม้แต่ธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทางก็ยังได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งแม้แต่เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ยังสายการบินหรือแม้แต่บริษัทรถโดยสารสาธารณะรวมไปจนถึงคนขับรถแท็กซี่และคนขับรถสามล้อตอนนี้ผลกระทบของพวกเขานั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้รับผลกระทบไม่แตกต่างกันเลยทีเดียว

 

สนับสนุนโดย.   หวยดี

					

		
		
			ข้อความนี้ถูกเขียนใน ธุรกิจและเศรษฐกิจ และติดป้ายกำกับ สามล้อขาดรายได้, หวยดี บน 5 เมษายน 2022 โดย admin								
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